



# ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๒๐ วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒



พลอากาศเอก สิทธิพร เกสจินดา ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ประธานจัดการแข่งขันชกมวยการกุศล "ศึก M150 พลังกำปั้นสะท้านโลก" พร้อมด้วย พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมการแถลงข่าวการแข่งขันชกมวยการกุศล "ศึก M150 พลังกำปั้นสะท้านโลก" รายได้มอบให้ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) และบ้านเด็กพิการ ซ้ำซ้อน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนนักชกไทยรุ่นใหม่ ให้มีโอกาสชิงแชมป์โลก เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร

## “กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”



ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์



พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยทำการศึกษาระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เฉพาะวันอังคาร เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสีกกเทวราช กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๔



พลอากาศโท อภิรุณ จันทรวงศ์ เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

การสัมมนาโครงการคุณภาพการฝึกบิน (CRM) โรงเรียนการบิน



พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาโครงการคุณภาพการฝึกบิน (CRM) โรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ คำแสดริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ตรวจความพร้อมชุดสุนัขทหาร กองบิน ๕๖



พลอากาศตรี วิญญา โพธิ์คานิช เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะ ตรวจความพร้อมชุดสุนัขทหาร ณ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กานต์ มงคลบายศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

## ปิดการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ ชั้นปีที่ ๔



พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑๓ คน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองฝึกการบิน โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

### กิจกรรมอบรมผู้ให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ของกองทัพอากาศ



พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ/รองประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมผู้ให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ของกองทัพอากาศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่เข้ามารับการตรวจเลือดด้วยความสมัครใจ ให้ความรู้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ตลอดจนผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล รวมถึงผู้ปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้สนใจ จำนวน ๔๖ คน ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอยุธยาเรอริว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

### กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ในโอกาสการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายเรืออากาศ



พลอากาศตรี ธีชชัย อัจฉริยาการุณ เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ในโอกาสการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายเรืออากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งทำการฝึกภาคสนามบริเวณอำเภอเมืองลพบุรี และศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี กองทัพอากาศ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก นภสินธุ์ อินแสน เสนาธิการกองบิน ๒ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชน บริการตัดผม และการแสดงดนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชอย ๓ สาย ๔ ซ้าย จังหวัดลพบุรี

### วันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔



นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ ฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเก็บเครื่องบิน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

### การประชุมการฝึกงานในหน้าที่ กองบิน ๑



นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมการฝึกงานในหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ควบคุมการฝึก, ผู้ช่วยผู้ควบคุมการฝึก, ครูฝึก และผู้เข้ารับการฝึก ตลอดจนวิธีการฝึก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบังคับการกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

### โครงการอบรมการประเมินและตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๕๖



นาวาอากาศเอก อติวิชช์ ไพจิตร ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการประเมินและตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๕๖ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และเน้นย้ำสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับกำลังพล เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

### ข่าวบริการ

- สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ร่วมกับนครหลวงโปรโมชั่น จำกัด และตลาดยิ่งเจริญ ขอเชิญชมการชมมวย การกุศล คีค M-150 พลังกำปั้นสะท้านโลก ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๔๕ - ๑๕๔๕ ณ เวทีมวยชั่วคราว ลานจอดที่ ๓ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ชมพรี พร้อมถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗
- กำหนดพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ อดีตรองเสนาธิการทหารอากาศ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ “นอส.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๑”  
 ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖๓๐  
 ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช